



ข่าวประชาสัมพันธ์

“เวอร์จิน แอ็คทีฟ” ประกาศแผนลงทุนใหญ่

ประเดิม 7.8 พันล้าน เร่งเครื่องยัดเบอร์ 1 ตลาดเอเชีย

ทุ่มงบประมาณ 20 สาขา ขยายฐานเจาะไทย กวาดเม็ดเงิน 3 หมื่นล้าน

ผุด 2 สาขา เขย่าวงการธุรกิจ พื้นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เจาะฟิตเนสเด็กแห่งแรก

ประเทศไทย - ยักษ์ใหญ่ เวอร์จิน แอ็คทีฟ เร่งเครื่องเต็มสูบประกาศแผนลงทุนยัดตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเดิม 6 ปีแรกอัดงบเกือบ 8 พันล้าน ทุ่มงบผุดพรวด 30 สาขาขยายฐานเจาะ”ไทย-สิงคโปร์” เร่งต่อยอดธุรกิจลุยอาเซียนปูทางบุกจีนลั่นปีนี้รุกตลาดฟิตเนสไทยชิงเม็ดเงิน 3 หมื่นล้าน เขย่าวงการทุ่ม 2 สาขา พื้นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มาตรฐานระดับโลกฉีกคู่แข่งเปิดฟิตเนสเจาะกลุ่มเด็กแห่งแรก ลั่นดีมานด์ลูกค้ากลุ่มไฮเอนด์-พรีเมียมมาแรง อัตราเติบโตสูงต่อเนื่อง โซลวรายได้สวนพิษเศรษฐกิจ ฟุ้งกระชูดดับเบิลดิจิตทุกปี

แมทธิว บัคเนล ผู้ก่อตั้งเวอร์จิน แอ็คทีฟ เปิดเผยว่า เวอร์จิน แอ็คทีฟ ได้ประกาศแผนขยายการลงทุนครั้งใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเตรียมเม็ดเงินลงทุนมากกว่า 7,800 ล้านบาท ในระยะเวลา 6 ปีข้างหน้า ประกอบด้วยการลงทุนขยายสาขาเวอร์จิน แอ็คทีฟ ในประเทศไทย จำนวน 20 สาขา เงินลงทุนรวม 5,200 ล้านบาท และขยายสาขาในประเทศสิงคโปร์อีก 8-10 สาขา เงินลงทุนรวม 2,600 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสร้างงานมากกว่า 2,000 ตำแหน่ง ทั้งตลาดประเทศไทย จำนวนมากกว่า 1,500 ตำแหน่ง และตลาดสิงคโปร์อีกกว่า 400 ตำแหน่ง ที่สำคัญ บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาดตลาด เพื่อขยายธุรกิจในประเทศอื่น ๆ ทั่วภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ รวมถึงประเทศฮ่องกง เพื่อปูทางรุกตลาดประเทศจีนในอนาคต

ปัจจุบัน เวอร์จิน แอ็คทีฟ เข้ามาขยายตลาดในภูมิภาคอาเซียน โดยล่าสุดเปิด 3 สาขาอยู่ในประเทศไทย และ 1 สาขาในประเทศสิงคโปร์ โดยปี 2559 เวอร์จิน แอ็คทีฟเตรียมเปิดสาขาใหม่ 2 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ ซึ่งจะเป็นสาขาแรกในเอเชีย ที่มีพื้นที่การออกกำลังกายสำหรับเด็ก อาทิ โปรแกรมการฝึกว่ายน้ำจากประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย โดยปัจจุบัน เวอร์จิน

แอ็คทีฟ มีพื้นที่ในการออกกำลังกายสำหรับเด็กกว่า 100 สาขา และมีจำนวนสมาชิกเด็กกว่า 150,000 คนทั่วโลก

ส่วนอีกสาขาอยู่ในศูนย์การค้าสยาม ดิสคัฟเวอรีพื้นที่มากกว่า 5,000 ตารางเมตร ซึ่งถือเป็นหนึ่งในฟิตเนสคลับที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีสระว่ายน้ำในร่มขนาดใหญ่ 20 เมตร จากuzzi ที่ออกแบบจากประเทศอิตาลี และบริการการฝึกส่วนบุคคลที่ดีที่สุด รวมถึงสตูดิโอและอุปกรณ์การออกกำลังกายเทคโนโลยีล่าสุด

สำหรับประเทศสิงคโปร์ ภายในปี 2560 เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ตั้งเป้าจะมี 3 แพลตฟอร์มคลับหลังจากเปิดสาขาแรกที่อาคารสำนักงาน One Raffles Place เมื่อปี 2556 โดยวางแผนเปิดสาขาที่ 2 ในอาคาร Tanjong Pagar ซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดในสิงคโปร์ และอีกหนึ่งสาขาในโครงการ Marina One ใจกลางย่านการเงินที่สำคัญของ Marina Bay มีอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ทันสมัย รวมถึง Altitude Training Studio (ห้องออกกำลังกายที่มีความกดอากาศต่ำ เหมือนออกกำลังกายอยู่บนเทือกเขา ความเหนื่อยจะมากกว่าการออกกำลังกายปกติ) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ชาวสิงคโปร์จะได้ออกกำลังกายในรูปแบบใหม่นี้

นอกจากนั้น เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ จะเป็นฟิตเนส คลับรายแรกที่มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ในร่ม ห้องเกลือจากเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งถูกออกแบบพิเศษเพื่อลดอาการเหนื่อยล้าจากการนั่งทำงานหน้าจอ นอกจากนี้ยังมีหน้าผาจำลอง พื้นที่พักผ่อน ห้องประชุมเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่สมาชิก

“หลังจากประสบความสำเร็จเกินคาดหมายใน 4 สาขาแรกในไทยและสิงคโปร์ ช่วง 6 ปีจากนี้ถือเป็นจังหวะเวลาที่ดีที่สุดในการรุกขยายการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะอุตสาหกรรมฟิตเนส ของโลกมีการพัฒนารวดเร็ว แต่ฟิตเนส คลับ ในตลาดอาเซียนยังล้าสมัยซึ่งเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เป็นแบรนด์ระดับโลกที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงต่างจากผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ทำให้มีศักยภาพในการทำเลที่ตั้ง และเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความแตกต่าง” แมทธิว บัคแนล กล่าว

ขณะเดียวกัน ตลาดเอเชียมีศักยภาพสูงมากเทียบเท่าตลาดยุโรปและอเมริกาใต้ โดยเฉพาะตลาดอาเซียนกำลังพัฒนาไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมฟิตเนสในอเมริกา อังกฤษและออสเตรเลียเพราะฟิต เนสรูปแบบเดิม ๆ กำลังเผชิญกับฟิตเนสคลับใหม่ ๆ ที่มีความแตกต่างด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น และธุรกิจฟิตเนสขนาดเล็กส่วนใหญ่จะกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังการซื้อจำกัด ซึ่งนั่นหมายถึงโอกาสในการเจาะตลาดฟิตเนสระดับพรีเมียมและไฮเอนด์ โดยเฉพาะประเทศไทย คาดว่ามีมูลค่าตลาดสูงถึง 20,000-30,000 ล้านบาท อัตราเติบโตต่อเนื่องทุกปีและมีช่องว่างทางการตลาดอีกมาก ทั้งในกรุงเทพฯและหัวเมืองใหญ่ เพราะมีความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจำนวนมาก

แมทธิว บัคแนล ย้ำอีกว่า เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ มีประสบการณ์และมีความชำนาญสูง มีอุปกรณ์ครบครันทันสมัยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุด อีกทั้งโปรแกรมการออกกำลังกายกลุ่มที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จมาแล้ว เป็นจุดขายและจุดแข็งสำคัญเหนือคู่แข่ง

ความสำเร็จและการสร้างแบรนด์จนได้รับการยอมรับของผู้บริโภคส่งผลให้ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ สามารถผลัดดันรายได้เติบโตเป็นตัวเลขสองหลักอย่างแข็งแกร่ง แม้เจอปัญหาเศรษฐกิจโลกและล่าสุดกลุ่ม กองทุน Brait ซึ่งเป็นบริษัทกองทุนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่ Luxembourg และ Johannesburg ได้เข้ามาร่วมลงทุนในบริษัท คิดเป็นมูลค่ากว่า 676,000 ล้านบาท

เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศอังกฤษ อิตาลี ไชปีเรีย และ อเมริกาใต้ โดยเป็นผู้นำในการสร้างฟิตเนส คลับระดับพรีเมียมในทุกตลาด

#####

เกี่ยวกับ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ

เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เปิดคลับแรกที่ประเทศอังกฤษเมื่อปีพ.ศ. 2542 เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัทเวอร์จิ้นที่ก่อตั้งโดย เซอร์ ริชาร์ด แบรนสัน ปัจจุบันเวอร์จิ้น แอ็คทีฟเป็นหนึ่งในผู้นำด้านสถานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในโลก โดยมีสมาชิกกว่า 1.4 ล้านคน จาก 240 คลับที่ตั้งอยู่ในสิบประเทศ ในสี่ทวีปทั่วโลก (แอฟริกาใต้ สหราชอาณาจักร อิตาลี สเปน โปรตุเกส ออสเตรเลีย นามิเบีย บอตสวานา ประเทศไทย และสิงคโปร์) เป้าหมายของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ คือทำให้คนไม่อาจต้านทานเสน่ห์ของการออกกำลังกายได้ด้วยบริการชั้นนำ อุปกรณ์แปลกใหม่ และคลับที่ดีที่สุด สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคลับเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ อุปกรณ์ และอัตราค่าบริการได้ที่ www.virginactive.co.th หรือ facebook.com/virginactivethailand

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :

บริษัท พับบลิก ฮิต จำกัด โทร. 02 252 5699 แฟกซ์ 02 252 5698

ดวงสมร สกุลอารีย์มิตร 089 222 6969

วศินี อ่องจวิต 086 559 9198

กัณทิมา วรณรัตน์ 087 337 7788

เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ฟิตเนส คลับ

อเล็กซ์ เชน

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

alex.chen@virginactive.com.sg

+65 9828 7657